

จดตา ที จดตโน หนาโอ

ข่าวรามคำแหง

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๕ วันที่ ๒-๔ มี.ค. ๒๕๓๘ ราคา ๒ บาท

สารจากอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2538



ปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีอายุครบ 23 ปีแล้ว เรามีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยถึง 3 แสนกว่าคน ภาพโดยทั่วไปผมมีความเชื่อว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังถูกจับตามองและเป็นการมองในด้านที่น่าชื่นชมยินดีในหลายเรื่อง จากการที่ผมได้พบกับศิษย์เก่า พบกับองค์กรต่าง ๆ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และจากข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงของสื่อมวลชนโดยภาพรวมแล้วตั้งแต่ผมเข้า

มาบริหารงานครบ 11 เดือน เป็นภาพที่ชาวรามคำแหงถูกมองในด้านที่มีความสามัคคี สร้างสรรค์ และมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปรากฏการณ์ว่ารามคำแหงมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ในทางวิชาการรามคำแหงยังยืนยันว่าเราจะจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของรามคำแหง คือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อย ผู้ไร้ และผู้ไม่มีโอกาส ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร หากเราอาจจะขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคโดยฐานการศึกษาของหลักสูตรนั้น นั่นก็คือเราจะดำเนินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน บัณฑิตจะต้องมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม มิใช่มีแต่เพียงความรู้ตามตำราเท่านั้น

โครงการหลายโครงการผมจะพยายามดำเนินการให้เป็นจริงโดยเร็ววัน เช่นโครงการเปิดปริญญาโทสู่ภูมิภาค เปิดศูนย์สอบและศูนย์บริการวิชาการหรือศูนย์ปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค เปิดคณะใหม่ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีก็เกือบจะเสร็จสิ้นเป็นรูปธรรม การเปิดสอนแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก็ดำเนินไปด้วยดี นอกจากนี้ผมยังมีแนวคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงควรพัฒนาภาควิชาสื่อสารมวลชนขึ้นเป็นคณะ คณะใหม่ ๆ ที่อยู่ในแนวทางหรือในความคิดที่ควรจะมีก็คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อม

มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนห้องสอนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ได้ดำเนินการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้บัณฑิตในทุกระดับชั้นของเราสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ซึ่งการดำเนินการทางวิชาการก็ดี การเปิดคณะใหม่ก็ดี การขยายตัวขยายโอกาสต่าง ๆ ก็ดี มหาวิทยาลัยยึดหลักที่ว่าต้องรักษามาตรฐานและมีความพร้อม จึงจะดำเนินการในสิ่งดังกล่าว

ในด้านสภาพทั่ว ๆ ไป มหาวิทยาลัยเชื่อว่าได้ดำเนินการจัดระบบภูมิทัศน์จนเห็นได้ชัดแจ้งว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสม มีการพัฒนาบรรยากาศไปสู่ความร่มรื่นสวยงาม มีภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นชุมชนทางวิชาการเหมาะสมต่อสถานที่อันเป็นที่อบรมบ่มจิต ซึ่งในการนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ผมภูมิใจและดีใจที่สุดก็คือการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา พรรคนักศึกษา และกลุ่มมาตุภูมิ ได้เริ่มมองเห็นภาพมองเห็นบรรยากาศที่ควรจะมีควรเป็นในสถาบันการศึกษา และได้ให้ความ

(อ่านต่อหน้า 12)

รับขวัญบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ ๒๐

ความซาบซึ้งวันนีที่บัณฑิต
มีปริญญาในมือคือขจรดัง
เหมือนผลลูกไม้ได้ตกจากต้น
เป็นใบเบิกทางก่อนลาออกไป

วันสามสุรศักดิ์สิทธิ์และสมหวัง
ที่สมอซึ่งสร้างสรรพดีให้มั่นใจ
เป็นก้าตบแห่งดินอันสวางไส
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับเอย.....รับขวัญ

ใช้วันเอยอย่างมีเกียรติยศ

เป็นวันเดียวในชีวิตจำคิดตน

วันตอบผลมานะพยายาม

ไม่มีใครช่วยใครให้ได้รับ

ตัวช่วยตัวหัวใจไม่ได้งาม

จากการเริ่มต้นจับนับจากหนึ่ง

ร้อยชีวิตร้อยใจไว้ได้ดี

ไม่มีผู้กำกับนับหรือตำ

จึงสมความตั้งใจในวันนี้

จนมาถึงจุดหมายได้ร้อยที่

ชอยยามีวันกลับนับหนึ่งซ้ำ

รศ. อ้อมร โภษะกาญจน

ประจักษ์ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาค 1 ปีการศึกษา 2538

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2538 ดังนี้

พ. 4 มี.ค. 38-ศ. 27 มี.ค. 38

พ. 11 มี.ค. 38-ศ. 10 ก.พ. 38

พ. 11 มี.ค. 38-ศ. 3 มี.ค. 38

พ. 23 ก.พ. 38-ศ. 3 มี.ค. 38

พ. 22 มี.ค. 38

อา. 23 เม.ย. 38

จ. 15 พ.ค. 38

ส. 20 พ.ค. 38

จ. 5 มิ.ย. 38

ส. 17 มิ.ย. 38

พ. 21 มิ.ย. 38-ศ. 24 มิ.ย. 38

จ. 3 ก.ค. 38-อา. 22 ค. ค. 38

จ. 30 ค.ค. 38-ศ. 11 พ.ย. 38

จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

รับสมัครทางไปรษณีย์

จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

(เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครที่มหาวิทยาลัย

(เว้นวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 38)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

ศักยภาพ

ทดสอบศักยภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนัก-

ศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา

บรรยายในชั้น

สอบไล่



• บทบันทึก ม.ร.

• ประชญาการดำเนิน

• ชีวิตที่ประสบความ

สำเร็จ

• บันทึกเกียรติยศ

• ประวัติและผลงานบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

• ราคาค่าแท่งและการผลิต

บัณฑิตที่พึงประสงค์

• ช่างกระบวนวิชา

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

วันที่ 9-18 มกราคม 2538

มหามบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 4

นิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นแรกของ ม.ร.

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ นอกจากจะมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแล้ว ยังมีมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกอีกด้วย จำนวน 4 คน 'ข่าวรามคำแหง' มีโอกาสสนทนากับ **นายปริญญา จิตรการาน** ที่ถึง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของนิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นแรกนี้



ปริญญา จิตรการาน ที่ถึง
นิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นแรก

ปริญญา จบนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อายุ 41 ปี เป็นคนกรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2535

เข้าทำงานครั้งแรกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำแหน่งนิติกร แล้วสอบรับราชการเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ก่อนจะโอนมาเป็นอัยการจนถึงปัจจุบัน

ปริญญา กล่าวถึงการมาเรียนปริญญาโทที่ ม.ร. ว่าเพราะต้องการความรู้เพิ่มเติม ก่อนหน้านั้นเคยสอบและเรียนที่คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ แต่ช่วงนั้นมีงานมากไม่ค่อยมีเวลาจึงลาออก มาถึงช่วงนี้พอมีเวลาบ้างจึงมาสอบเข้าเรียนต่อที่ ม.ร. โดยใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่ง ตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย 3.7

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. เปิดสอนปริญญาโท 4 สาขา คือ **กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายเพื่อการพัฒนา** ผมเลือกเรียนสาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนปริญญาโทใน

มหามบัณฑิตสาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นแรก

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 20 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ออกมาเป็นรุ่นแรกจำนวน 3 คน 'ข่าวรามคำแหง' ได้สนทนากับ **น.ส. เพชรรัชฎ์ แก้วสุวรรณ** 1 ใน 3 ของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา



น.ส. เพชรรัชฎ์ แก้วสุวรรณ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ประวัติ อายุ 33 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันราชการเป็นอาจารย์ 2 ระดับ 6 อยู่ที่โรงเรียนอรุณประเทศ อำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว

■ แรงจูงใจที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

'เพราะมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราม-

คำแหง

สำหรับวิธีการเรียน **ปริญญา** บอกว่า อาศัยเข้าเรียนเป็นประจำ คณะนิติศาสตร์เรียนตอนเย็น จึงไม่ได้ลาเรียน กลางวันต้องทำงาน นับว่าหนักเหมือนกัน เพราะการเรียนปริญญาโทต้องค้นคว้ามาก ต้องพยายามแบ่งเวลา เพราะรับผิดชอบทั้ง **การทำงาน การเรียน และครอบครัว** ถ้ามีเวลารว่างก็หาโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ก็อาศัยห้องสมุดของคณะฯ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ และห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ของธรรมศาสตร์

เมื่อถามถึงการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ ม.ร. ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ **ปริญญา** กล่าวว่า 'อาจจะต่างกันตรงจำนวน เพราะนักศึกษาปริญญาตรีมีจำนวนมาก แต่แต่ละคนไม่ค่อยรู้จักกัน โอกาสจะใกล้ชิดอาจารย์จึงน้อยกว่า นักศึกษาปริญญาโทรุ่นผมมี 126 คนเท่านั้น ก็รู้จักกันหมด และใกล้ชิดอาจารย์มากมีอะไรปรึกษาได้ตลอด ส่วนความยากง่ายนั้นผมว่าเรียนปริญญาตรีอาจยากกว่าตรงที่มีกฎหมายมาก

คำแหงอยู่แล้วตั้งแต่เรียนปริญญาตรี มีความรู้สึกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้สิ่งทีนอกเหนือจากวิชาความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็เพื่อต้องการพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นว่าแม้รามคำแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีได้ไม่ต่างไปจากมหาวิทยาลัยปิดอื่น ๆ เลย'

■ มีวิธีการศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างไร

'พยายามช่วยตัวเองในการเรียนและทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเองได้ เนื่องจากคิดค้นไม่ได้ลาเรียนเต็มเวลา โอกาสที่จะพบอาจารย์มีเพียงอาทิตย์ละครั้งเท่านั้น หากเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ จะทำให้ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้'

■ มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการเรียนบ้างหรือไม่

'ปัญหาที่พบก็คือเรื่องเวลาที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะเอกสารตำราในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีค่อนข้างน้อย ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดอื่น ๆ แต่ตัวดิฉันเองมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเพราะต้องรีบกลับต่างจังหวัดเพื่อให้ทันทำงานในวันจันทร์ ทำให้การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาโททำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร'

■ มีอะไรฝากถึงมหาวิทยาลัย

'อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเรื่องเอกสารตำราที่สามารถใช้ในระดับมหาบัณฑิตให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาโทค่ะ'

แต่ในระดับปริญญาโทเราเรียนเฉพาะลงไป ซึ่งทำให้รู้สึกขึ้น ปริญญาโทจะหนักที่การค้นคว้า และทำรายงาน อาจารย์เพียงแต่แนะนำเราต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับผมการเรียนปริญญาโทจะยากก็คือการทวิวิทยานิพนธ์ ผมทำหัวข้อเรื่อง 'ปัญหากฎหมายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง' เพื่อศึกษาสาเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งใช้เวลาทำอยู่ 1 ปี

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สนใจเรียนปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ก็คือ ต้องมีเวลาในการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็น เพราะเวลาสอบส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ ซึ่งต้องอาศัยการเขียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์เห็นว่ามีความเหมาะสม อย่างรุ่นแรกก็มีการ **เชิญอาจารย์ที่มีความสามารถจากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์มาสอนร่วมกับอาจารย์ ม.ร.** แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของรามาก็อยู่ในระดับเดียวกัน และได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันด้วย
(อ่านต่อหน้า 11)

จดหมายรัก กับ คู่หูสี่คนภาค

สลัดสีรุ้ง
สลัดสีรุ้ง 2538

สลัดสีรุ้งใหม่แบบใหม่
อร่อยจับใจเป็นกลิ่นอายกับรสนิยม
ให้มีความสุขทุกย่างแล้วพาน
ให้มีความสุขกับรสชาตที่ดี
ให้มีความสุขกับรสชาตที่ดี
ให้มีความสุขกับรสชาตที่ดี
ให้มีความสุขกับรสชาตที่ดี

จอมเร่ร่อน
จอมเร่ร่อน
จอมเร่ร่อน

ปรัชญาการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ข้อคิดจากดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์*

เบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่า ความจริงในโลกนี้ไม่มีบุคคลใดที่จะเขียนสูตรสำเร็จหรือตำราเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตที่สอนให้ใครคนใดคนหนึ่งศึกษาแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะความสำเร็จของบุคคลใบบุคคลหนึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความมุ่งมั่นพยายามที่ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
2. การมีเพื่อนที่ดี หมายถึง เพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่เป็นลูกค้ำซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผมเป็นอย่างดี
3. ประกอบกับความโชคดีของผม ซึ่งคำว่า 'โชค' ณ ที่นี้ กรุณาอย่าเข้าใจผิดว่า ใครที่มีโชคดีแล้ว ไม่ต้องทำงานก็จะประสบความสำเร็จ เพราะความโชคดีของผม หมายถึง ความโชคดีที่มีโอกาสดำเนินธุรกิจในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น

และจากประสบการณ์ของผมการสร้างปัจจัยที่ 1 และ 2 ดังกล่าวมาข้างต้น นั้น บุคคลต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. ต้องมีความขยันขันแข็งและความอดทนสูง เพราะจากข้อเท็จจริงที่ประสบในการดำเนินชีวิตพบว่า ไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย ทุกอย่างที่ได้รับเป็นผลพวงมาจากความพากเพียรพยายาม ความขยันขันแข็ง ความมานะ และอดสาหะ แทบทั้งสิ้น และหากสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายแล้ว อาจจะไม่สามารถรักษาให้คงอยู่ตลอดไปได้ หากเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาสິงนั้นไว้

2. มีความจริงใจต่องานที่รับผิดชอบ และต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพราะหากปราศจากสิ่งนี้แล้ว การทำงานจะประสบปัญหาเป็นอย่างมาก และจะขาดการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าผู้ใช้บริการ

3. มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกันต้องมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เพราะสภาพการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละสถานการณ์จะแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพราะคนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอกที่แตกต่างกัน การปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความแตกต่างในวิธีปฏิบัติตามไปด้วย แต่ความยืดหยุ่นดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ผิดไปจากหลักการที่ถูกต้อง

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งควรหมั่นศึกษาหา

ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะช่วยในการตัดสินใจให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่ว่า ปัจจุบันเป็นยุคของโลก กิวัตน์โลกเรมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก พื้นฐานความรู้ในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารงานในปัจจุบัน

5. รู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง ในวันหนึ่ง ๆ ควรจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงที่จะทบทวนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองว่าเราทำอะไรไปบ้างในวันนั้นที่ผ่านมาและมีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงและควรระลึกเสมอว่าการแก้ไขสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ สิ่งที่ยากที่สุด คือ การแก้ไขตนเอง

6. มีความกตัญญูต่อบุคคล โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้าน กล่าวคือ ต้องมีความกตัญญูต่อบุคคลที่ต่อพ่อแม่ รวมถึงตลอดถึงครูอาจารย์ และทุกคนที่มีพระคุณต่อเรา เพราะคงจะไม่มีใครอยากสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ขาดความกตัญญู ตรงกันข้าม หากมีความกตัญญูต่อบุคคลที่มีพระคุณทั้งหลายแล้ว เชื่อว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนเรามากมายทีเดียว

7. มีเมตตาและคุณธรรม ควรทำบุญสุนทานเท่าที่ฐานะจะเอื้ออำนวยและให้ทำด้วยใจจริง ๆ เพราะสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความสุขทางใจทำให้จิตใจสงบมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ การทำบุญสุนทานและช่วยเหลือผู้อื่น จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

8. มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เพราะหากเรามีคุณสมบัติต่าง ๆ ข้างต้นครบถ้วนทุกประการ ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากสุขภาพพลานามัยที่ดี ดังนั้น จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์และแข็งแรง

สุดท้ายนี้ ผมมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งนักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงแต่ผลกำไรระยะสั้น แต่แต่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาวและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง เพราะเทคโนโลยีจะทำให้อุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถช่วยปรับปรุงระบบการผลิตให้สินค้าของเราสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ แต่หากเราคำนึงถึงแต่ผลกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว โดยมิได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนในด้านการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว กิจการอุตสาหกรรมของเราก็จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติตลอดไปดังเช่นทุกวันนี้ ผมจึงอยากจะเรียกร้องให้นักธุรกิจทั้งหลายตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ให้มาก ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและของประเทศชาติโดยรวม

-
- *ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการขนส่ง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- *กรรมการบริหารบริษัทไฮโปเวลล์
- *กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด (รัฐวิสาหกิจ)



แต่บัณฑิต

ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งช่วงหนึ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต เป็นช่วงที่เป็นมงคลแห่งชีวิต เป็นช่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองภาคภูมิใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวบัณฑิตเอง เพราะท่านเหล่านั้นเฝ้าฝันที่จะได้เห็นลูกหลานผู้เป็นที่รักประสบผลสำเร็จในชีวิต อย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกที่ออกสู่นกสู่นการต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตทั้งของตนเอง และของประเทศชาติให้รุ่งโรจน์ต่อไป

บรรดาคนอาจารย์เองก็มีความภาคภูมิใจในความเป็บัณฑิตของลูกศิษย์ ปลาบปลื้มใจในฐานะที่คนทั่ว ๆ ไปเปรียบเปรยว่า อาจารย์นั้นเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งผู้โดยสารจากฝากหนึ่ง เพื่อไปยังอีกฝากหนึ่ง แต่ที่มากไปกว่านั้น ขอให้ทราบว่าคุณอาจารย์เองกลับหาได้คิดว่าท่านเป็นเพียง 'ผู้โดยสาร' ไม่

โดยนิยามของคำว่า 'ลูกศิษย์' นั้นละ คือนิยามของความรู้สึกที่คนอาจารย์มีต่อบรรดาบัณฑิตทั้งหลายอย่างแท้จริง

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ในนามคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นน้อง ๆ ทุกคนขอส่งความปรารถนาดี และขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งพระบรมมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จงดบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จ มีพลานามัยที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะบุกเบิกโลกแห่งความเป็นจริง สร้างสีสันให้กับสังคมของเราให้น่าอยู่ น่าอาศัยสืบต่อไป

วันนี้ได้มีโอกาสอ่านคำแถลงที่น่าสนใจของทีดีอาร์ไอ หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในชองวัดเทพศิลา ใกล้กับมหาวิทยาลัยของเรานี้เอง

'เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางสายใหม่' คือผลงานวิจัยประจำปีของสถาบันที่ได้รับทุนในส่วนของการศึกษาของแรงงานไทยว่า ปัจจุบันระดับการศึกษาของแรงงานไทยโดยเฉลี่ยต่ำมาก กล่าวคือมีผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 4.61% จบอาชีวชั้นสูง (ปวส.) 1.63% จบอาชีว (ปวช.) 3.10% จบมัธยมปลาย 3.22% จบมัธยมต้น 7.89% จบประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 79.55%

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นศตวรรษนี้ คือจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ต้องพึ่งแรงงานเป็นหลักมาเป็นการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลาง

ผลก็คือ ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ที่ระดับการศึกษาน้อยจะไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป ธุรกิจภาคเอกชนที่ทันสมัยเอง ทั้งในด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันทางการเงินจะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงเท่านั้น

ภายใต้สถานการณ์นี้เอง คนไทยจึงมีสิทธิที่จะถามตนเองว่า ท่านมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อที่ท่านจะได้กำหนดแนวทางให้กับอนาคตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมที่จะกำหนดทางเดินของเราแล้วหรือยัง?
ขอฝากคำถามนี้ไว้กับทุกท่าน ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ ของบรรณาธิการก็แล้วกันครับ

สิทธิพันธ์ พุทธทนต์



บัณฑิตเกียรตินิยม รุ่นที่ 20

ในปีการศึกษา 2536 มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่ 20 จำนวน 16,630 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตบางส่วนมีผลการเรียนดีเด่นจนได้เกียรตินิยม 'ข่าวรามคำแหง' ได้สัมภาษณ์บัณฑิตเกียรตินิยมส่วนหนึ่งจากทุกคณะเพื่อเป็นข้อคิดและข้อแนะนำสำหรับนักศึกษารุ่นน้องและผู้สนใจ



น.ส.กัลยาณี ประทวนชัย

รหัสนี้ 342094904 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจจบการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2536 ใช้เวลาเรียน 3 ปีได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว

และสมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. ที่ พาณิชยการบางนาทางด้านบัญชี จากนั้นก็มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่ได้เอ็นทรานซ์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คุณกัลยาณี ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนของตนเองว่า 'คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่ลงทะเลที่เขียนเรียนว่าจะต้องลงทะเลเขียนเรียนในแต่ละวิชาเพียงครั้งเดียว วางแผนการเรียนในแต่ละภาคไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องลงทะเลเขียนวิชาใดบ้าง เพื่อความเหมาะสม เพราะจะได้อ่านหนังสือให้ทันและเพียงพอจะอ่านหนังสืออย่างไม่ได้ จะเข้าฟังบรรยายทุกครั้งทุกวิชา หากมีข้อสงสัยก็สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนและการเตรียมตัวสอบก็จะต้องเตรียมก่อนสอบประมาณ 2 เดือน อ่านหนังสือ 2 ครั้ง

การอ่านหนังสือจะต้องมีสมาธิ และใช้ความจำอ่านแต่ละวิชาให้จบเป็นเล่มๆไป ไม่ปะปนกัน แล้วทำโน้ตย่อเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงสอบก็จะนำโน้ตย่อที่จัดทำวันมาอ่านเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา

ทัศนคติที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณกัลยาณีให้ข้อคิดเห็นว่า 'บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้ต่างจากสถาบันอื่นเลย คำขวัญก็ถูกกว่าที่อื่น มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้ตรงตามความต้องการตามความถนัดของแต่ละบุคคล สำหรับตัวดิฉันเองหากไม่มี 'รามคำแหง' ก็อาจจะไม่ได้เรียนต่อถึงระดับนี้ เพราะไม่ชอบรถบวงทางบ้าน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้โอกาสแก่ทุกคนที่ใฝ่หาความรู้มีโอกาสเรียนได้ที่นี่ และมีโอกาสก้าวหน้าทางด้านงานต่อไปในอนาคต

สิ่งที่อยากขอเสนอแก่มหาวิทยาลัยก็คือ อยากให้มหาวิทยาลัยจัดระบบห้องเรียนให้มีระเบียบมากกว่านี้ คือการแบ่งหมวดหมู่ให้นักศึกษาแต่ละคนเรียนในบริเวณใกล้เคียงกัน เพราะบางวิชาติดกัน ทำให้ไม่สามารถไปเรียนได้ทันเวลา

ข้อคิดเห็นถึงนักศึกษารุ่นน้อง อยากให้ห้องๆ ทุกคน มีกำลังใจในการเรียน และให้กำลังใจแก่ตนเองด้วย พร้อมทั้งตั้งความหวังและตั้งใจจริงที่จะเรียนให้จบให้ได้ไม่ละทิ้งกลางคัน หากเมื่อใดที่เกิดความท้อแท้ขอให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มาก ๆ เพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้กับตนเอง เมื่อถึงเวลาเรียนก็ขอให้เรียนจริง ๆ ไม่เล่นกิจกรรมควรทำพอประมาณ อย่าคิดเพื่อนมากจนเกินไป

เพราะจะทำให้เสียการเรียน'

น.ส.ธรรวรรณ ศรีสุริยชัย รหัส 342052637 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จบการศึกษาคณะดุริยางค์ปีการศึกษา 2536 ใช้เวลาเรียน 3 ปี เกรดเฉลี่ย 3.21 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จบการศึกษาคอนปลาย จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอจ.บุรีรัมย์



คุณธรรวรรณ กล่าวถึงความสำเร็จในวันนี้ว่าเธอมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ได้ เพื่อต้องการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ที่มีผู้ประมาทว่า 'ถ้าเรียนรามฯ8ปีจบหรือเปล่า

เลือกสาขาบัญชีเพราะเคยทราบว่าเป็นสาขาที่มีชื่อเสียงและเมื่อจบการศึกษาแล้วหางานทำได้ง่าย

ความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัย คุณธรรวรรณให้ความเห็นว่า 'รามคำแหง' ก็เป็นสถาบันของรัฐบาลเช่นเดียวกับสถาบันอื่น ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในสถาบันเปิด เมื่อจบการศึกษาแล้วรู้สึกภูมิใจมาก สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือความมั่นใจในตนเองมากกว่าที่เคยเป็นมา แต่ก่อนดิฉันเป็นผู้ที่ขาดความมั่นใจ แต่ที่นี่ให้โอกาสเราช่วยตนเองในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีใครคอยป้อนให้

สำหรับวิธีการเรียน ได้ตั้งใจก่อนการสมัครเข้าเรียนแล้วว่าจะต้องคว้าเกียรตินิยมให้ได้วางแผนการเรียนโดยเข้าฟังคำบรรยายในวิชาที่คิดว่าอยากได้เฉพาะวิชาบัญชีซึ่งจะต้องทำความเข้าใจ และมีคู่มือการเรียนนอกเหนือจากตำราเพราะถือว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียวจะทำได้ยากสำหรับผู้ที่ลงทะเลเขียนเรียนหลายวิชา และไม่มีเวลาพยายามเพียงพอเพราะปกติไม่ได้เรียนเป็นประจำนอกจากวิชาบัญชี สาเหตุเพราะมีปัญหาเรื่องการจราจร ส่วนวิชาที่ใช้การท่องก็จะอ่านและทำความเข้าใจเอง

ในด้านกิจกรรมนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชมุขประโคนชัย และเล่นกีฬาบาสเกตบอลของกลุ่ม เนื่องจากมีความเห็นว่าการร่วมกิจกรรมทำให้การเรียนสมบูรณ์แบบและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะสร้างความมั่นใจให้ตนเอง สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และนับว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำงาน

สำหรับสิ่งที่อยากฝากถึงน้อง ๆ ก็คือ อยากให้ตั้งใจเรียนพยายามอย่าให้ตก แต่ถ้าคิดว่าพยายามเต็มที่แล้วยังไม่ผ่าน ก็ให้ย้อนคิดถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าอย่างไร จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น นอกจากนี้ก็ควรเปรียบเทียบกับตนเองกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา เพื่อเพิ่มกำลังใจให้ตนเองในการเรียน การทำกิจกรรมอย่าทำมากจนเกินไป ทำเพียงให้พอรู้ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสำคัญอย่างไร

สุดท้ายนี้ขอฝากถึงมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1. อยากให้คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงระบบการใช้เครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบทางกรมบัญชีให้ทันสมัยมากขึ้น
- 2. อยากให้เพิ่มเกรดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ คือ 6.0

F คือควรมีเกรดตัวอื่นมารองรับระหว่างช่วงเกรดทั้ง 3 ตัว

3. อยากให้มหาวิทยาลัย กวดขันเรื่องความสะอาดของซุ้มแต่ละซุ้ม (ปรับปรุงซุ้มที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

สำหรับตัวดิฉันเอง ภูมิใจในสถาบันและตนเองที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ค่ะ



น.ส. นุศรา ไชยชัยชาญ รหัสประจำตัว 333027362 บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทสื่อสารมวลชน เกรดเฉลี่ย 3.78 จบการศึกษาระดับมัธยม-

ศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน หอวัง กทม.

คุณนุศรา กล่าวถึงวิธีการเตรียมตัวในการเรียนว่า 'ดิฉันจะจัดตารางเรียนโดยคำนึงถึงวิชายากกับวิชาง่ายสลับกันไปในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมทั้งข้อคำปรึกษาจากอาจารย์แนะแนวด้วย ข้อสำคัญในการเรียน คือ การอ่านตำราเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง และถามอาจารย์ทันทีที่ไม่เข้าใจบทเรียน แล้วกลับไปทบทวนที่บ้านต่อทุกวันไม่พักไหนในช่วงสอบ'

สำหรับสิ่งที่ฝากถึงน้อง ๆ เกี่ยวกับการเรียน โดยเฉพาะเอกภาษาอังกฤษ นั้นขอให้น้อง ๆ พบอาจารย์ผู้สอนบ่อย ๆ และควรฝึกภาษาในหมู่เพื่อน ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้ตัวเอง ศึกษาจากการ์ตูนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ติดตามโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จากรายการโทรทัศน์ และขอแนะนำให้ไปใช้บริการของหอสมุดกลาง ม.ร. ซึ่งมีตำรา เทป ห้อง LAB ทางด้านภาษาหลายภาษา'

นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยไว้หลายประเด็น ซึ่งสรุปว่า อยากให้มีการปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทั้งดูแลด้านความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนควรจะมีการปรับปรุงสถานที่ของหอสมุดน่าจะจัดให้พอเพียงกับจำนวนนักศึกษาที่จะมาใช้บริการในแต่ละวัน และอยากฝากถึงคณะมนุษยศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะ ฯ ได้ฝึกงานตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมา โดยเฉพาะเอกภาษาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการใช้ทักษะทางด้านภาษามากยิ่งขึ้น



น.ส. สุครุฑดี พึ่งแรง รหัสประจำตัว 334505414 บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เอกสุขศึกษา โทสื่อสารมวลชน เกรดเฉลี่ย 3.17 จบการศึกษามาจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต

จ.ภูเก็ต ตั้งใจมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 ปีครั้งนี้วิธีการเรียนคือจะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนทุกครั้งแล้วค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด ทำรายงานตามที่อาจารย์สั่งและในช่วงสอบจะอ่านตำราก่อนสอบ 1 เดือน

คุณสุครุฑดีได้แนะนำน้อง ๆ ว่า 'ถ้าไม่ชอบ (ในครอบครัว)'

บัณฑิตเกียรตินิยม

(ต่อจากหน้า 4)

อ่านตำรานอกเวลาเรียน ควรตั้งใจศึกษาขณะที่อาจารย์สอนและทุกอย่างจะสำเร็จได้อยู่ที่ความตั้งใจจริง ถ้ามีเวลาน่าจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ้าง'

สิ่งที่อยากฝากถึงมหาวิทยาลัย คืออยากให้คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ตำราที่จะใช้สอนให้ครบและให้เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะใช้ประกอบการเรียน รวมถึงการจัดทำบริเวณภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศที่เรียนเป็นระเบียบเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป เพื่อให้คนภายนอกมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันของเรา'



น.ส. ประวีณา สดลยู
รหัส 334018326 เกษตรนิพนธ์ 3.25 จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณประวีณา กล่าวถึงวิธีการเรียนของเธอว่า จะวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ ซึ่งครั้งนี้ขอล่าว่าบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดได้เช่นกัน เพราะแต่ละวิชาจะต้องเรียนตามแผนที่ภาควิชาบังคับให้ลงทะเบียนเรียนก่อนที่จะเข้ารับการฝึกงาน และขอแนะนำรุ่นน้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนว่าควรขอคำแนะนำจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนเพื่อความถูกต้อง

ส่วนการเรียนของคนนั้น จะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน และการอ่านนั้นจะอ่านแบบขำๆ สนใจอ่าน ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าเมื่ออ่านจบแล้วจะได้อะไรบ้าง เข้าฟังคำบรรยายประจำเพราะอาจารย์จะให้ข้อแนะนำที่นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือด้วย จากนั้นจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งและใช้วิธีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแนวข้อสอบเก่าเพื่อประกอบกับบทเรียน นอกจากการเรียนแล้ว ดิฉันได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นเหรียญฝึกและเป็นตาคัดกรองของกลุ่มเมื่อมีงานรับน้องใหม่เพราะจะได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพไปด้วย

สำหรับสิ่งที่อยากฝากถึงมหาวิทยาลัย และรุ่นน้อง ๆ ก็คือ อยากให้ห้อง ๆ ทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อให้เกียรติแก่สถาบันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวนักศึกษาเองและควรทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน การทำกิจกรรมจะเป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นของตนเอง



น.ส. ปิยะดา นุภาพ
รหัสประจำตัว 335060409 บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกรตเฉลี่ย 3.13 สอบเทียบจากโรงเรียนสิงห์ราชวิทยา บางขุนเทียน กทม. คุณปิยะดา ได้กล่าวถึงหลักการเรียนของเธอว่า

'ดิฉันอ่านตำราเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง แล้วจดโน้ตกับมาทบทวนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เข้าห้องสมุด และเวลาสอบจะเลือกทบทวนวิชาที่ยากก่อน เนื่องจากต้องใช้เวลามากกว่าทำความเข้าใจมากสิ่งที่อยากฝากถึงนักศึกษาทุก ๆ คน คือ ขอให้ทำเกรดเฉลี่ยให้ดีที่สุด และถ้าจบการศึกษาแล้วอยากศึกษาต่อขอให้ไปสอบทุน ก.พ. ให้มาก ๆ

อยากฝากข้อคิดเห็นถึงมหาวิทยาลัยว่า ในช่วง

การสอบนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องหาสถานที่ในการอ่านหนังสือ ซึ่งที่หอสมุดยังมีไม่เพียงพอ และน่าจะจัดทำที่อ่านหนังสือคอกกลางคืนให้นักศึกษา นอกจากนี้ตำราเรียนควรจะทันสมัยมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ควรเน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เน้นสาขาวิชาให้ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ และรู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ'



นายถนอม ม่วงกลม รหัส
335000723 แผน ก. การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ เกษตรนิพนธ์อันดับ 1 เกรตเฉลี่ย 3.61 จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาวิวิทยา บางบอน กทม.

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเพราะจบสายวิทยาศาสตร์มา แต่เมื่อเรียนได้ 2 ปีผมนามาจึงได้ย้ายมาเรียนในคณะรัฐศาสตร์ เพราะเป็นผู้ที่สนใจด้านข่าวสารการเมือง

คุณถนอม ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนของคนว่า จะเตรียมอ่านหนังสือมาก่อนเข้าชั้นเรียน เข้าฟังบรรยายเป็นประจำ หากสงสัยก็จะขอคำปรึกษาจากอาจารย์แล้วกลับไปทำโน้ตย่อ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น ก่อนการสอบก็ทำโน้ตย่อที่นำมาทบทวน ข้อสำคัญของการเรียนของผมนั้นคือจะต้องติดตามข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและข่าวอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะจะทำให้เรามีความรู้กว้างขวางทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ก็ซื้อซีดีมาดูและทำเฉลยเอง หากมีข้อสงสัยก็จะถามอาจารย์

สิ่งที่ผมอยากฝากถึงน้อง ๆ ที่มีเวลาสามารถเข้าชั้นเรียนได้ขอแนะนำว่าควรเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะได้รู้เนื้อหาวิชาที่สำคัญทราบข่าวสารการเมืองที่ทันเหตุการณ์นอกจากนั้นก็ควรหาหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน

สำหรับความรู้สักที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือความผูกพันเพราะอาจารย์ที่สอนเป็นกันเองกับลูกศิษย์และอยากให้มีมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม เพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาในสาขาของบุคคลภายนอก



น.ส. ดินจันทร์ รัตนเทศ
รหัส 347005475 สาขาวิชาเชิงประมาถ คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตรนิพนธ์อันดับ 1 เกรตเฉลี่ย 3.64 จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

จ.พะเยา ปัจจุบันทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินเชื่อสาขาภูมิภาค

คุณดินจันทร์ กล่าวว่าดิฉันได้วางแผนการเรียนไว้ก่อนการลงทะเบียนและลงตามแผนกำหนดการศึกษาของคณะไม่ลงมากเกินไปเพื่อจะได้มีเวลาอ่านได้เต็มที่ในทุกวิชา และจะให้ความสำคัญทุกวิชาเท่าเทียมกัน อ่านหนังสือก่อนเข้าชั้นเรียนหากมีข้อสงสัยจะค้นคว้าด้วยตนเองในห้องสมุดแล้วทำโน้ตย่อทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ

ขอฝากข้อแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ว่าขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน รู้จักแบ่งเวลาและควรเข้าร่วมกิจกรรมบ้างพอควร แล้วจับกลุ่มกันเรียนหากไม่เข้าใจบทเรียนก็ช่วยกันค้นคว้าในห้องสมุด แล้วนำมาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันควรวิพากษ์กันเอง สำหรับน้อง ๆ ที่เอนทรานซ์ไม่ติดก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ให้โอกาสกับทุกคน โดยเท่าเทียมกัน หากว่าเรามีความตั้งใจจริง การศึกษาในสถาบันใด ๆ ก็เหมือน ๆ กัน ถ้าทุกคนมีความพยายามก็สามารถประสบความสำเร็จได้เ็นที่สุด



นายสุวรรณศักดิ์ ประสโร
รหัส 347008524 สาขาวิชาการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตรนิพนธ์อันดับ 1 เกรตเฉลี่ย 3.64 จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนกุเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ปัจจุบันทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินเชื่อสาขาภูมิภาค

คุณสุวรรณศักดิ์ กล่าวถึงวิธีการเรียนของคนว่า ได้วางแผนก่อนการลงทะเบียนเรียน ดูตำราล่วงหน้าก่อนเข้าฟังคำบรรยาย ขณะที่เรียนก็ตั้งใจฟังอาจารย์หากมีข้อสงสัยจะถามทันทีแล้วทบทวนทันทีที่เรียนจบจากนั้นจะทำสรุปโน้ตย่อด้วยตนเองอีกหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมพอประมาณ และขอฝากข้อแนะนำสำหรับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจและความหวังและประเมินความสามารถของตนเอง และพยายามทำให้สำเร็จตามที่ใฝ่ฝันหวังไว้ หากเรามีความพร้อมในบทเรียนก็ไม่จำเป็นต้องไปติวนอกสถาบัน

สำหรับข้อคิดเห็นที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัยก็คืออยากให้คณะเศรษฐศาสตร์ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน บางสาขาวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานอยู่แล้วไม่ควรนำมาเป็นวิชาเอกและอยากเห็นมหาวิทยาลัยเปิดวิทยาเขตภูมิภาคในแต่ละภาคเพื่อผู้เรียนจะได้สามารถเรียนได้ในท้องถิ่นของตนเองและเป็นการช่วยลดปัญหาดัง ๆ ในกรุงเทพฯ อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนความรู้สักที่มีต่อมหาวิทยาลัยคือที่ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนเท่าเทียมกัน อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะทำได้เพียงใด



น.ส. ประอร จรูญโรจน์
ณอยุธยา รหัส 337005127 สาขาาระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตรนิพนธ์อันดับ 2 เกรตเฉลี่ย 3.30 อายุ 19 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาจากแอด-

เวนติส เอ็มบี ขณะที่เรียนอยู่ ม.ศ. 4 สอบเทียบได้ จึงมาสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคำแนะนำของท่านอาจารย์ทวี รื่นจินดา และคุณแม่ก็ยินดีให้การสนับสนุน

คุณประอร กล่าวถึงสาเหตุที่ตนสอบเทียบและมาสมัครเรียนว่ามีสาเหตุมาจากคุณแม่ป่วยจึงต้องการสร้างความสมหวังและความภูมิใจให้คุณแม่ แต่จะต้องสำรวจตนเองดูก่อนว่ามีความพร้อมที่จะเรียนได้หรือไม่ สำหรับความรู้สักที่มีต่อมหาวิทยาลัยคือความรักมหาวิทยาลัย เพราะคุณแม่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี้ และไม่ขอให้ใครดูถูกมหาวิทยาลัยของเรา คุณแม่จะสอนดิฉันอยู่เสมอว่าความเข้าใจในบทเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ได้เกียรตินิยมหรือไม่หรือจะเรียนก็ปีก็ตามความเข้าใจในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งดิฉันได้ยึดถือมาโดยตลอด

สำหรับวิธีการเรียนของดิฉัน และสิ่งที่อยากจะขอฝากกับน้อง ๆ ก็คือ ก่อนอื่นต้องบอกกล่าวว่าจะไม่

ประวัติและผลงาน

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ รุ่นที่ 20

ศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Diplome
superieur และปริญญาเอก Docteur en Droit จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดฯ และกฎหมายครอบครัว
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน และเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่ง ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ
อนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้
คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลของสตรี และที่ปรึกษาสาขาเนติธรรม สภาสตรีแห่งชาติ

ผลงาน แต่งตำราวิชากฎหมายหลายเล่ม เช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดฯ กฎหมายครอบครัวกฎหมายธุรกิจ
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในทางราชการหลายตำแหน่ง เช่น คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานสาขาเนติธรรม สภาสตรีแห่งชาติ รองประธานสาขา-
เนติธรรม สภาสตรีระหว่างประเทศ และนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.ต.อ. สานัน ตูจินดา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาการตำรวจทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการสืบสวนคดีอาญา
และประกาศนียบัตรวิชาการรักษาความสงบภายในจาก International Police
Academy Washington D.C. และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28
ปัจจุบันเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ

ผลงาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในทางราชการหลายตำแหน่ง เช่น เลขาธิการ
กรมตำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธร 1 ผู้ช่วย-
อธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม นายตำรวจราชสำนักเวรนายตำรวจราชสำนักพิเศษ
ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบต.พ.ร.บ.การชนอาคารพาณิชย์ เคยเป็นผู้บรรยาย
พิเศษวิชาการสอบสวนแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาการสอบสวนแก่ข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกหลักสูตร ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน และผู้บรรยาย
พิเศษที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการขนส่ง

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนอัสสัมชัญ-
พาณิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีทีโอ โฮลดิ้ง
จำกัด และบริษัทในเครืออีกกว่า 30 แห่ง เป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทยเลบานอน ประจำกรุงเทพฯ

ผลงาน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมเมอร์เชียล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงคมนาคมให้เข้ามาปรับปรุงกิจการของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด (สาย
กวมเดินเรือแห่งชาติของไทย) ซึ่งฐานะการเงินในขณะนั้น (2530) อยู่ในขั้นล้มละลาย
ทางธุรกิจ จนสามารถทำให้บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถ
ทำกำไรติดต่อกันมากกว่า 6 ปี และมีอัตรผลกำไรสุทธิต่อจำนวนพนักงานสูงสุด จึงได้
รับการคัดเลือกจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เป็นนักบริหารและนักธุรกิจชั้นนำ
ของประเทศและได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักบริหารดีเด่นแห่งวงการขนส่งและสื่อสาร

นายธรรมบุญ หวังหลี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Marshal University สหรัฐ-
อเมริกา และได้ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 4 วุฒิบัตรการบินเครื่องบิน Private
License และเครื่องบินลำเลียง วุฒิบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเรือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด

ผลงาน ทำงานในระดับผู้บริหารที่ธนาคารเชสแมนฮัตตัน กรุงเทพฯ บริษัทไทย
ร็อก-ไฟรด์ จำกัด บริษัทอีสท์เอเชียติก จำกัด และบริษัทการบินไทย จำกัด จนได้
รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด เมื่อ
ปี 2536 ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของพนักงานประจำ เป็นผู้มีความสามารถในการบริหาร
วางแผน และผสมผสานการใช้ทรัพยากรของบริษัท โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
พัฒนาระบบงาน วางพื้นฐานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาแก่เยาวชนของชาติทุกระดับปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชน
พัฒนาทำเนียบรัฐบาล กรรมการโอลิมปิก และกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกีฬาหลาย
สมาคม

นายแสงชัย สุนทรวัฒน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโทด้านกฎหมายจากสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ
ฟอรัมหนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลงาน ได้นำความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ 16 ปี ในการทำงานและ
การศึกษาเล่าเรียนที่สหรัฐอเมริกา มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาในหนังสือพิมพ์เริ่มจาก
หนังสือพิมพ์ 'พิมพ์ไทย' 'เดลินิวส์' ปัจจุบัน เป็นคอลัมน์นิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ 'ไทยรัฐ'
ในคอลัมน์ 'โลกสีเขียว' หน้าต่างประเทศ และคอลัมน์ 'ฟูดฟิตฟอโฟ' หน้าการศึกษา
ซึ่งเขียนอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงสระ พยัญชนะ
การเลือกคำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ จำนวนแบบอเมริกัน และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ โดยอธิบายและยกตัวอย่างให้ชาวไทยทุกระดับการศึกษาเข้าใจได้ง่าย ๆ เป็น
ผู้มีความสามารถในการเขียนเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันต่อมวลชน และ
ยังเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาคณะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ American University และ Columbia
University สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยเจนิวา สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทำงานที่กรมสหประชาชาติ กระทรวงการ
ต่างประเทศ จากนั้นทำงานกับ USOM เมื่อเข้ามาช่วยไทยเป็นปีแรกและดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการสมาคมไทย-อเมริกาเป็นเวลา 21 ปี ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี

ผลงาน อุทิศตนเพื่อช่วยงานของสังคม เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบัณฑิต-
สตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ นายกสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทยจัดตั้งโครงการบ้านพักฉุกเฉินเพื่อ
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ เป็นแห่งแรก เป็นปีที่ 14 ช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กไปแล้วกว่า 30,000 คน จัดตั้งศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีเมื่อ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ต่อจากหน้า 6)

6 ปีที่แล้ว เพื่อให้การศึกษาออกโรงเรียนและฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ แก่สตรีทั่วไปและสตรีด้อยโอกาสร่วมจัดตั้งสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย และจัดค่ายผู้นำเยาวชน ฝึกให้เป็นผู้นำในการลด ละ เลิกอบายมุข ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ใน 12 คน ที่กรุงปารีส ไนวันสตรีสากลปี 2533 และเป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับรางวัล Sacred Souls Award จากมูลนิธิอเมริกัน Culture Care แห่งนิวยอร์ก เมื่อธันวาคม 2537

**คุณหญิงชัดเจน ภัทราคม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ รับราชการเป็นครูที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จนจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร
ผลงาน อุทิศตนเพื่อช่วยงานสังคมต่าง ๆ ช่วยกิจการของสภาภาษา เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายจำหน่ายเครื่องหมยภาษา กองหารายได้ สภาภาษาไทย ช่วยงานสมาคมและมูลนิธิหลายแห่ง เช่น สมาชิกสมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดง สมาชิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ ร่วมก่อตั้งมูลนิธิริศเคเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมสตรีไทย เป็นสมาชิกสมทบของสภาสตรีแห่งชาติ เป็นอาสาสมัครร้านจิครลดฯ ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา จัดทอดกฐินและผ้าป่าจนครบทุกวัดในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเสาวชน

**พระราชสุทธินาถเมงค
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์**

ประวัติ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสุวิฑิตราสมาศ เข้ารับการอุปสมบทตั้งแต่ปี 2491 สนใจศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐานและพระอภิธรรมจนแตกฉาน เผยแพร่พระพุทธศาสนาจนได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคุศศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นเจ้าของอ่าวสวรรค์อมรินทร์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลงาน ได้รับการยกย่องจากทางราชการเป็นพระนักพัฒนา ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลผลงานดีเด่นมากมาย ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น และเสนาธรรมจักรในด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดั่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมฝึกอบรมครูพระ สร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งธนาคารน้ำช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนและจัดตั้งธนาคารข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน จัดตั้งกองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันตลอดจนให้ความอนุเคราะห์แก่ทางราชการและสังคมส่วนรวมอยู่เป็นนิตย์

**นายพิชิต บุรพวงค์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Michigan Technological University และปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจาก North Carolina State University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทคาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว จำกัด กรรมการบริหาร บริษัทขนมสากด จำกัด และบริษัทบีบี จำกัด
ผลงาน มุกเบิกอุตสาหกรรมอาหารประเภทอาหารว่างโดยนำความรู้ที่เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารว่างในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปโดยอาศัยหลักวิชาเทคโนโลยีการดองและปรุงแต่งอาหารให้ได้คุณภาพถูกสุขลักษณะจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ปี 2529 ผลิตภัณฑ์ชอยดนิม ปี 2532 และรางวัลสินค้ามาตรฐาน ปี 2533 สินค้าที่ผลิตได้ส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนโครงการหลวงทำกาารวิจัยขยายพันธุ์พืชถั่วลิสงและถั่วลิสงชนิดเมล็ดพิเศษ โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับบริจาคทรัพย์สินและอุปกรณ์องค์กร มูลนิธิ สมาคมต่างๆ เช่น มูลนิธิสวนหลวง ร. 9 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด และโครงการช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

**คุณหญิงวรรณ สิทธิวัฒนภักดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีจากพาณิชยการราชดำเนิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ที.ซี.ที. รองประธานกรรมการธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหารบริษัทคาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงาน บริหารกิจการของบริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ และบริษัทคาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการหมักต้มกลั่น กรอง ในกระบวนการผลิต ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการผลิตสุราและเบียร์ให้ก้าวหน้าทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จนได้รับรางวัลเหรียญทอง International Quality ประเภท Alcoholic Beverage ณ ประเทศสเปน และรางวัล International Food Award ณ ประเทศเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1983 ผลพลอยได้จากการผลิตสุรายังนำมาใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร และได้รับรางวัลเหล่านี้ให้เกษตรกรโดยผ่านหน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

**พล.ต.ต. เตริ เตมียเวส
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนยศดำรงตำแหน่งสำคัญในทางราชการ เช่น สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้กำกับการค้าวจภูธร จังหวัดนครพนม ผู้กำกับการค้าวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร ผู้กำกับการค้าวจภูธร จังหวัดชลบุรี ผู้บังคับการกองปราบปราม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รักษาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการรองหัวหน้าตำรวจ ภาค 2
ผลงาน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเป็นอย่างสูงจนมีผลงานดีเด่นในสาขาวิชารัฐศาสตร์มากมาย คือ สาขาการปกครองได้แก่การป้องกันและปราบปรามการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น สาขาบริหารรัฐกิจได้แก่การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบ ได้รับการสดุดีจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น คนไทยตัวอย่าง ปี 2522 บุคคลดีเด่นปี 2527 บุคคลดีเด่นของชาติปี 2529 ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษนาแก กับขุนพลของประชาชน ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติคุณจากสำนักงาน ป.ป.ป. ในฐานะบุคคลที่ประพฤติดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตปี 2532 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2527

**นายอนุต ประจวบเหมาะ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยยอร์โจวจิงตัน สหรัฐอเมริกา ผ่านการฝึกอบรมทั่วไปจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินโครงการจากสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ สหรัฐอเมริกา และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เฟิร์สโตเซียมาชน จำกัด
ผลงาน เริ่มชีวิตการทำงานที่กระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในทางราชการ เช่น อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและการเงิน ณ สถานทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะที่รับราชการอยู่ที่กระทรวงการคลังได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบการคลังและระบบการเงินของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการคลังซึ่งได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม

**นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์
นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์**

ประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอานวยศิลป์ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เที 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เติบโตในไทย ปริญญา (วันต่อหน้า 11)

รามคำแหงกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

อัครวารวรรณ นารถพจนานนท์

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน

บัณฑิตคือผลผลิตของสถาบัน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2536 ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2538 มีจำนวนผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 16,883 คน เป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2,415 คน คณะบริหารธุรกิจ 6,357 คน คณะมนุษยศาสตร์ 1,428 คน คณะศึกษาศาสตร์ 855 คณะวิทยาศาสตร์ 681 คน คณะรัฐศาสตร์ 3,931 คน และคณะเศรษฐศาสตร์ 963 คน ในปีนี้มีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 53 คน เป็นมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 29 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8 คน สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 6 คน สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 คน สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3 คน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 2 คน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 คน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติแล้ว จำนวน 284,683 คน จากการสำรวจประจำปีของงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับภาวะการหางานทำของบัณฑิตที่จบใหม่พบว่า การได้งานทำของบัณฑิตมีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยที่บัณฑิตในคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีอัตราการได้งานทำสูงกว่า บัณฑิตในคณะอื่น ๆ (รายละเอียดดูตารางที่ 1)

สาเหตุของการไม่มีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2525-2532 ส่วนใหญ่เป็นเพราะหางานทำไม่ได้ รองลงมาคือรอฟังคำตอบจากหน่วยงาน ศึกษาต่อ และไม่ประสงค์จะทำงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงปี 2533-2534 แนวโน้มการได้งานทำของบัณฑิตมีมากขึ้น เพราะบัณฑิตส่วนใหญ่รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน และอัตราการศึกษาคือเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะความต้องการกำลังคนในระดับสูงมีมากขึ้น (รายละเอียดดูตารางที่ 2)

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนใหญ่เข้าทำงานในบริษัทเอกชน รองลงมาเข้าทำงานในหน่วยงานของราชการ และประกอบอาชีพอิสระ และก็เป็นที่คาดว่า การขยายตัวของความต้องการแรงงานระดับสูงในภาคเอกชนจะยิ่งสูงมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ระงับอัตราการบรรจุข้าราชการใหม่ จึงอาจทำให้บัณฑิตต้องเปลี่ยนค่านิยมมาเป็นการประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นมากจากเดิม (รายละเอียดดูตารางที่ 3)

จากข้อมูลเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับสภาพการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งให้เห็นว่าในแต่ละปียังมีบัณฑิตอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีงานทำ และเมื่อพิจารณาจากอัตราการว่างงานในสาขาวิชาที่บัณฑิตจบนั้น พบว่า อัตราการว่างงานจะอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์มากกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ในช่วงกระแสแห่งความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมทั้งกำลังคนในระดับสูงจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศชาติ ซึ่งลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเก่งเรียน เก่งงาน และเก่งคนแล้วบัณฑิตในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งการแข่งขัน ต้องติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบสังคมข้อมูล (Information Society) บัณฑิตจึงต้องมีความรู้ความสามารถด้าน Information Technology ต้องรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร วัระบบคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนับวัน ซึ่งเพิ่มเติมจากจากรูพื้นฐาน การพัฒนาคุณธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

นอกเหนือไปจากมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่พัฒนาบัณฑิตแล้ว ในส่วนของบัณฑิตเองก็ควรที่จะมีการพัฒนาศึกษาเพิ่มพูนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หลังจากที่สำเร็จการ

ศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการกลับมาศึกษาอบรมในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในลักษณะของการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนี้เอง การศึกษาต่อไปจึงเป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลให้ถึงระดับสูงสุดของศักยภาพของคน

บรรณานุกรม
นางเยาว์ ชัยเสรี 'การผลิตบัณฑิตในทศวรรษของอธิการบดี' รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี เรื่อง การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 2530 รามคำแหง, มหาวิทยาลัย, รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2534. งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน, อัดสำเนา.

ตารางที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2534

คณะ	ปีการศึกษา									
	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534
นิติศาสตร์	49.1	48.3	50.6	46.8	46.0	41.9	44.4	51.3	50.0	56.7
บริหารธุรกิจ	67.5	57.0	51.9	50.5	57.7	59.2	65.4	69.8	77.8	72.2
มนุษยศาสตร์	48.5	39.7	35.5	37.6	42.3	50.3	55.3	60.5	67.5	63.8
ศึกษาศาสตร์	45.9	41.8	35.5	36.8	43.9	49.2	56.6	64.4	66.9	65.5
วิทยาศาสตร์	58.7	55.4	48.9	57.8	63.1	74.4	76.1	74.4	84.3	83.2
รัฐศาสตร์	45.0	38.5	39.2	39.5	44.7	47.5	52.6	59.0	61.6	61.8
เศรษฐศาสตร์	50.0	38.7	36.6	36.1	42.0	42.5	54.8	62.3	70.1	56.3

ตารางที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2534

สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน	ปีการศึกษา									
	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534
หางานทำไม่ได้	59.4	53.8	56.8	65.6	54.1	47.3	45.0	39.4	30.2	27.9
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน	20.5	21.2	19.9	18.7	28.4	26.9	28.1	33.4	36.0	41.4
ไม่ประสงค์จะทำงาน	4.9	4.1	5.2	3.9	6.0	8.6	10.3	13.3	9.5	8.3
ศึกษาต่อ	12.4	9.9	8.7	3.5	3.1	3.6	3.6	3.7	18.7	17.8
สาเหตุอื่น ๆ	1.4	2.1	1.9	6.3	8.2	10.7	11.0	10.2	5.6	4.6

ตารางที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทของหน่วยงานที่ทำงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2534

ประเภทของหน่วยงาน	ปีการศึกษา									
	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534
ประกอบอาชีพอิสระ	11.6	11.8	12.5	14.8	13.9	13.0	11.2	9.5	10.2	10.1
บริษัท/เอกชน	54.0	49.8	51.0	50.1	55.3	60.7	65.4	67.9	68.4	70.4
องค์กรระหว่างประเทศ	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3
รัฐวิสาหกิจ	5.5	6.1	6.9	6.1	5.8	5.4	5.0	5.5	5.6	3.6
ส่วนราชการ	27.7	30.9	28.9	23.4	24.6	20.5	18.1	16.0	15.0	15.3



TH 444
การเขียนสารคดี

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาเรื่องภาพพจน์ การใช้คำ ประโยค ข้อยกนัย การเขียนความนำ และสรุป การเขียนบทความ และสารคดี
ตำรา TH 444 การเขียนสารคดี TH 444 (S) ตัวอย่าง บทความ
ข้อแนะนำในการเขียน ฝึกเขียนคำที่เป็นภาพพจน์ การใช้คำประโยค และข้อยกนัย ฝึกเขียนความนำ เขียนบทความ และสารคดี ประเภทเรื่องเล่าส่วนบุคคล
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ
รศ. ทวีศักดิ์ ญาณประทีป

TH 345
ศิลปะและกลวิธีการเขียน

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาคำ ประโยค ส่วนโวหาร การเขียนข้อยกนัย การเขียนคำจำกัดความ การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา
ตำรา TH 345 จะพิมพ์เสร็จประมาณเดือนมกราคม 2538
ข้อแนะนำในการเรียนอ่านตำรา และฝึกเขียนข้อยกนัย เขียนคำจำกัดความ เขียนบรรยาย และเขียนพรรณนา
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ
รศ. ทวีศักดิ์ ญาณประทีป

FL 348
อักษรไทยและอักษรขอมไทย

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่ใช้เขียนในสมุดข่อยและใบลาน ฝึกคัดอ่านเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรไทย รวมทั้งศึกษาลักษณะตัวอักษรขอมที่ใช้เขียนภาษาไทย จนสามารถอ่านและเขียนได้
ตำรา เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ ในขั้นต้นจึงจัดทำเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายซึ่งนักศึกษาจะอ่านสำเนาได้ที่ได้อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ข้อแนะนำในการเรียน วิชา FL 348 เป็นกระบวนวิชาที่ต้องอาศัยการหมั่นฝึกอ่านและเขียนอยู่เสมอ ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติ ขอให้หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองให้มากที่สุดจากเอกสารประกอบคำบรรยาย และจากที่อื่น ๆ
แนวทางการวัดผล วัดผลจากการสอบประจำภาคซึ่งมีทั้งข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย ในข้อสอบภาคปรนัยนั้นจะสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ส่วนภาคอัตนัยจะให้ให้นักศึกษาอ่านและเขียนอักษรไทยโบราณและอักษรขอมไทย
พ.ท.วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์

AN 357
สังคมและวัฒนธรรมไทย

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตไทย การเผชิญ

กับสภาวะแวดล้อม ภูมิศาสตร์มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิตไทย การมีภูมิปัญญาไทย การสังคม สร้างสรรค์ สืบทอด สังคม และวัฒนธรรมไทย ระบบความเชื่อของไทย
ตำรา แผ่นปลิวถ่ายเอกสาร และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ข้อแนะนำในการเรียนทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ในแผ่นปลิวเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความคิด แนวทางการวัดผล ข้อสอบจะเป็นอัตนัย มีส่วนผสมทั้งหลักการและการแสดงความคิดเห็น วิจัย
รศ. ผจงจิตต์ อธิคมน์นทะ

So 233
การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจและปรับตนเองในสังคม โดยศึกษาในประเด็น (1) ความหมาย (2) แนวคิดการเปลี่ยนแปลง (3) สถาบันกับการเปลี่ยนแปลง (4) การเปลี่ยนแปลงสังคมตามแผน
ตำรา การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม รหัส So 233
ข้อแนะนำในการเรียนอ่านตำราให้เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ และตอบคำถามให้ได้โดยใช้ประเด็นที่มีอยู่ในหน้าสารบัญเป็นตัวคำถาม ชักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม
แนวทางการวัดผล ข้อสอบจะเป็นอัตนัย นักศึกษาจะต้องอธิบายให้เข้าใจในหลักวิธีและแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามเหล่านั้น
อื่น ๆ นอกจากตำราแล้ว ควรติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ เพื่อได้ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่มีในสังคมทุกขณะ
รศ. ผจงจิตต์ อธิคมน์นทะ

SO 266
สังคมวิทยาชนบท

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานของสังคมวิทยาชนบท ศึกษากระบวนการสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ประโยชน์ กระบวนการเปลี่ยนแปลง กับความสัมพันธ์ และความเอื้ออำนวยระหว่างชนบทกับเมือง
ตำรา ใช้ตำรา AN 225 (สังคมชาวบ้านนา) เขียนโดยพิชญ์ สมพงษ์ หมายเลขการพิมพ์ 25230
ข้อแนะนำในการเรียน หากไม่สามารถมาเรียนฟังคำบรรยายในชั้นได้ต้องศึกษาด้วยตนเอง เน้นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับชนบทบ้านนา ค่านิยม ในสังคมชนบท สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ ศาสนาในชนบท การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชนบท
แนวทางการวัดผล 1. ผู้ที่ไม่ทำรายงานต้องเลือกตอบข้อสอบ 4 ข้อ (จาก 6 ข้อ)
2. ผู้ที่ทำรายงานให้เลือกตอบเพียง 2 ข้อ เท่านั้น

3. เวลาสอบ 2 ชม.
4. ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ
อื่น ๆ ถ้าทำรายงานให้เลือกทำเพียง 1 เรื่องจากหัวข้อต่อไปนี้

1. สถาบันทางเศรษฐกิจในชนบท
2. สถาบันศาสนาในชนบท
3. ค่านิยมในสังคมชนบท

เงื่อนไขการทำรายงาน

- ต้องทำเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 - 4 คน
- ความยาวของรายงานอย่างน้อย 15 หน้า (พิมพ์สั้น)
- เขียนหรือพิมพ์ดีดก็ได้
- กำหนดส่งอย่างช้า 1 เมษายน 2538

รศ. ดร.พิชญ์ สมพงษ์

SO 433
สังคมวิทยาพัฒนาการ

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไปสู่สังคมสมัยใหม่ ศึกษาตัวแบบการพัฒนาของสังคมต่าง ๆ และแนวความคิด ทางการพัฒนาในทัศนะต่าง ๆ
ตำรา ใช้หนังสือ "รัฐกับการพัฒนา" ของ รศ. ดร. ดำรงค์ ฐานดี พิมพ์โดยสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป
ข้อแนะนำในการเรียน หากไม่สามารถเข้าฟังคำบรรยายในวันจันทร์เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ.ตึก VPB 502 ได้ให้ซื้อหาตำราไปศึกษาด้วยตนเองโดยสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง ไปสู่ความทันสมัย การพัฒนาแบบพึ่งพิง โครงสร้างของประเทศด้อยพัฒนา
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ เลือกตอบ 4 ข้อ สำหรับผู้ที่ไม่ทำรายงาน ส่วนผู้ที่ทำรายงานให้เลือกตอบเพียง 2 ข้อ คะแนนรายงาน 50 คะแนน
อื่น ๆ หัวข้อรายงานให้เลือกทำเพียง 1 หัวข้อ

- 1) อุดสาหกรรมกรรมเกษตรกับการพัฒนาชนบท
- 2) ที่ดินกับการพัฒนา
- 3) ที่อยู่อาศัยกับการพัฒนา

กติกา การทำรายงาน

- 1) ต้องทำเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-4 คน
- 2) เขียน/พิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 หน้า (กระดาษพิมพ์สั้น)
- 3) ในรายงานต้องมีคำนำ สารบัญ บรรณานุกรม ด้วย
- 4) กำหนดส่งวันสุดท้าย 2 เมษายน 2538 มีปัญหาโปรดติดต่อ รศ. ดร.พิชญ์ สมพงษ์ ตึกมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1205

รศ.ดร.พิชญ์ สมพงษ์

ตอบปัญหา นักศึกษา

ถาม เนื่องด้วยข้าพเจ้า เป็นนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ รหัส 36..... มีปัญหาอยากขอให้ทางกองบรรณาธิการช่วยตอบปัญหานี้ลงพิมพ์ในข่าวรามคำแหงให้ด้วย

1. เมื่อตอนอยู่ที่ปีที่ 1 ข้าพเจ้าสามารถสอบเก็บหน่วยกิตได้ 58 หน่วยกิต และในปีการศึกษา 2537 นี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะเก็บอีก 60 หน่วยกิต รวมเป็น 118 หน่วยกิต และจะเหลืออีก 27 หน่วยกิตเท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2538 ทั้งหมดตามที่คู่มือนักศึกษาบอกไว้ว่าสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้นั้นจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการ (ไม่เกิน 30 หน่วยกิต) อยากจะทราบว่าจะต้องดำเนินการเช่นไร ที่ไหน

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอจบในภาค 1/2538 แล้วใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาที่ 2 ในการสมัครในภาค 2/2538 จะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะผลการสอบของภาค 1/2538 กว่าจะทราบผลก็คงปลายเดือน ธันวาคมแล้ว ถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไร เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

3. ขณะนี้ข้าพเจ้าเรียน ร.ด.อยู่ชั้นปีที่ 5 ซึ่งจะจบในปี 2537 นี้ แต่ยังไม่จบการศึกษาอยากทราบว่าถ้าข้าพเจ้าจบการศึกษาในภาค 1/2538 แล้ว ข้าพเจ้าจะขอเปลี่ยนค่านำหน้านาม เป็น ว่าที่ ร.ด. ในทะเบียน, ใบรับรองผลการศึกษา และใบปริญญาบัตร นั้นจะได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการในช่วงไหน และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิ์เทียบโอนปริญญาที่ 2 นั้นแล้วอยากจะเรียนปริญญาโทไปพร้อม ๆ กันด้วยได้หรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาที่ขอแจ้งจบทุกคณะสามารถลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดไว้ให้ลงทะเบียนเรียนได้ดังนี้

แจ้งจบในภาคปกติ (ภาค 1,2) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

แจ้งจบในภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

นักศึกษาระดับที่ 8 ถ้าแจ้งจบในภาคสุดท้ายที่ครบ 8 ปี แจ้งจบในภาคปกติที่ครบ 8 ปี (ภาค 1,2) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต

แจ้งจบในภาคฤดูร้อนที่ครบ 8 ปี ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

กรณีของท่านถ้าแจ้งจบในภาค 1/2538 จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องนำหลักฐานลงทะเบียนเรียนไปขออนุมัติจากคณะที่คณะที่ท่านสังกัด คือคณะรัฐศาสตร์ก่อนจะไปดำเนินการลงทะเบียนที่ตึก VPB หรือ VKB

2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากต้องการจะศึกษาในปริญญาที่ 2 เมื่อทราบผลการเรียนทุกกระบวนวิชาและทางคณะได้ตรวจสอบผลการเรียนจนครบหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ แล้ว หากสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติปริญญาท่านสามารถที่จะขอใบรับรองครบหลักสูตรจากคณะฯ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาที่ 2 ไปก่อนได้

ส่วนการเทียบโอนหน่วยกิตนั้น เมื่อยังไม่ได้รับผลการเรียน (Transcript) ที่จบ ท่านสามารถขอผ่อน-

โครงการ การศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตบางนา
วิทยาเขตบางนา
ภาค 2 ปีการศึกษา 2537
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
ระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2538

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2538

10:00-10:05 น. ราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีราษฎร์

10:09-10:30 น. วิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 1 EC 112 (ครั้งที่ 4)

- บทประมาณและนโยบายการคลัง
รศ. สมจินตนา สีวาลี

10:30-11:30 น. วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SC 103 (ครั้งที่ 4)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับธรรมชาติ
รศ.กรมณี อธิวรรณา

11:00-11:30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป EC 102 (ครั้งที่ 4)

- การเงิน การธนาคาร
รศ.เดือนเพ็ญ ร่มสารสิน

11:30-12:00 น. วิชาภาษาอังกฤษ 2 EN 102 (ครั้งที่ 4)

- Auditory Verbs, Finite Verbs
รศ.เพ็ญศรี วิธีกุล

17:00-17:30 น. ราชการเด็กดี

อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
คุณประภาส สอนสมบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2538

17:00-17:30 น. ราชการเด็กดี

อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
คุณกฤตวรา สุขทงศ์ไพโรจน์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2538

06:00-06:30 น. ราชการเด็กดี

อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
คุณประภาส สอนสมบูรณ์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2538

06:00-06:30 น. ราชการเด็กดี

อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
คุณกฤตวรา สุขทงศ์ไพโรจน์

18:30-19:00 น. ราชการ ดับธรรมคำแหง

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2538

18:30-19:00 น. ราชการรวมใจกัน

'สังคม 4 มิติ'
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

ผันจากเจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะได้

3. เมื่อท่านเรียน ร.ด. จบชั้นปีที่ 5 แล้ว หากประสงค์จะขอเปลี่ยนค่านำหน้านามเป็นว่าที่ ร.ด. ให้ท่านนำหลักฐาน (คำสั่งแต่งตั้งยศพร้อมบัตรประจำตัวศึกษาใบเสร็จรับเงินภาคปัจจุบัน ไปขอเปลี่ยนค่านำหน้านามได้ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล อาคาร สวป. ชั้น 2 ในวัน เวลา ราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือค่านำหน้านามอื่น ๆ ต้องไปดำเนินการก่อนวันสำเร็จการศึกษามิฉะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนได้

4. การศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาที่ 2 และปริญญาโท ไปพร้อม ๆ กันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังไม่มีระเบียบบังคับไว้ ดังนั้นท่านสามารถศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้ถ้านักศึกษามีความสามารถเพียงพอ

หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์ สื่อสัมพันธ์บัณฑิตกับ ม.ร.

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปกว่า 3 แสนคนและปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ แม้ว่าบัณฑิตเหล่านี้จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกับบัณฑิตในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยตลอดจนระหว่างบัณฑิตด้วยกัน จึงมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ทำหน้าที่ดังกล่าว คือ **หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์**

หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั่วประเทศ และประสานงานกับบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละครั้ง ปัจจุบันมีนายพิชัย วงษ์สมบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย ซึ่งนายพิชัยฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับศิษย์เก่าและเกี่ยวกับบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

- งานเกี่ยวกับศิษย์เก่า
1. จัดทำทะเบียนชมรมศิษย์เก่า
 2. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ชมรมศิษย์เก่า

3. ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4. จัดทำทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่า

- งานพระราชทานปริญญาบัตร**
1. ดำเนินการประสานงานขอรายชื่อผู้แทนบัณฑิตจากคณะต่าง ๆ
 2. จัดประชุมผู้แทนบัณฑิตทุกคณะเพื่อมอบหมายหน้าที่

3. ดำเนินการรับจองหนังสืออนุสรณ์และแหวนรุ่น
4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำร้านถ่ายภาพ

5. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายฟิล์ม
6. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายดอกไม้
7. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดรถบริการให้บัณฑิตและผู้ปกครอง

8. ดำเนินการจัดทำและจัดส่งหนังสืออนุสรณ์และแหวนรุ่น
9. เก็บรวบรวมรายชื่อบัณฑิต
10. จัดทำทะเบียนผู้แทนบัณฑิต

ดังนั้น หากบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต้องการติดต่อประสานงานในเรื่องเหล่านี้กับมหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อได้ที่**หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์** งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ

บันทึกเกิดติดมดกัด

(ต่อจากหน้า 7)

นิคศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนัก Gray's Inn เป็นบัณฑิตคนแรกของคณะนิคศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สอบได้เนติบัณฑิตอังกฤษ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล

ผลงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการธนาคารและสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร อุทิศเวลาให้กับการศึกษาโดยตลอด เป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ยังเป็นผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย และวิชาปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับทั่วไป

นายทรงชัย รัตนสุบรรณ

ปริญญาามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ประวัติ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเป็นเจ้าของและประธานกรรมการผู้จัดการบริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชัน จำกัด และบริษัทมวยไทยโปรโมชัน จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร

ผลงาน มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะมวยไทย ทำให้เป็นกีฬาอาชีพที่มีรายได้ดี มียอดนักมวยไทยหญิงในสังกัดมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ริเริ่มโครงการเผยแพร่ศิลปะกีฬามวยไทยให้นานาชาติ รู้จักศิลปะมวยไทยในฐานะที่เป็นมรดกไทย และมรดกโลก ได้รับโล่เกียรตินิยมบุคคลสร้างสรรค์ส่งเสริมกีฬา ศิลปมวยไทย และปริญญา กิตติมศักดิ์จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินธุรกิจจัดมวยโลกอย่างเป็นระบบ เคยสร้างแชมป์โลกให้ประเทศไทยมาแล้ว 5 คน ปัจจุบันมีแชมป์โลกอยู่ในสังกัด 3 คน ในปี 2537 จัดมวยชิงแชมป์เอเชียโลกรวม 9 ครั้ง นับว่าจัดมากเป็นอันดับ 2 ของโลกจนได้ฉายา 'โปรโมเตอร์มือทองสมอทองเพชร' และ 'โปรโมเตอร์จักรวาล' นอกจากนี้ยังได้จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้แก่สมาคมศิษย์เก่า สมาคมกีฬา มุลนิธิ และหน่วยราชการเป็นจำนวนมาก

นางมีวีณา หงสกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผลงาน สำเร็จการศึกษาปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกาได้ปริญญาศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เคยเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาลาดพร้าว และอาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 3 สมัย ปัจจุบันเป็นโฆษกคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญศึกษาสาเหตุปัญหาหญิงบริการถูกขูดกรรม เป็นประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ประธานอนุกรรมการ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ และเป็นที่ปรึกษาสถาบันวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงาน สนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เด็ก และการแก้ไข พ.ร.บ. ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น พ.ร.บ. ภาคบังคับ (ม.3) จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กกว่า 20 แห่ง จัดหาทุนอาหารกลางวันเด็ก จัดโครงสร้างการอบรมวิชาชีพให้กลุ่มแม่บ้านเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัว เป็นกรรมการหารายได้ให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กพิการทางสมองและปัญญาอ่อน ช่วยเหลือมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงการชมรมธรรมรงค์ต่อต้านยาเสพติดสู่เยาวชนและโสเภณีเด็ก เป็นผู้ผลักดันริเริ่มการขจัดเสนาอภิมหาเกี่ยวกับครอบครัว สตรี เด็ก และเยาวชนจนสำเร็จและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

บันทึกเกียรติคุณ

(ต่อจากหน้า 5)

ใช้คนหัวดี แต่ใช้ความพยายามอ่านหนังสือหลาย ๆ ครั้งและต้องวางแผนการเรียนในแต่ละปีแต่ละเทอมว่าจะเรียนอะไรบ้าง คือไม่ลงทะเลเรียนเรียนมากเกินไป เพราะวัยนี้วินัยของความสดใส สนุกสนาน ฉะนั้นจะต้องมีความสุขในการเรียนไม่เป็นทุกข์กับการเรียน เพราะเวลาช่วงนี้ยังสั้นหากผ่านไปแล้วยจะย้อนกลับมาอีกไม่ได้ ส่วนวิธีที่ใช้ในการเรียนคือการอ่านหนังสือก่อนเข้าชั้นเรียน ถึงแม้ว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจนัก แต่จะทราบแนวทางว่าอาจารย์จะสอนอะไรบ้าง เข้าชั้นเรียนทุกครั้งจากนั้นก็ทบทวนแล้วทำโน้ตย่อ ซึ่งวิธีการทำโน้ตย่อก็นำคำเรียน โน้ตจากการฟังคำบรรยายของอาจารย์ (เศษกระดาษ) มาเทียบกันแล้วทำโน้ตย่ออีกครั้งหนึ่งในสมุดเพราะจะเกิดความสนใจมากขึ้น

ปกติจะติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจ ข่าวประจำวันและนิตยสารอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา อ่านหนังสือทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะไม่ทำให้เครียดในช่วงสอบพร้อมทั้งเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคติที่ว่า ต้องขยัน ต้องพยายาม ไม่ใช่ขยันจะพยายาม หากคิดเช่นนั้นก็จะไม่สำเร็จ คือเป็นการผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคิดเงินเคยมีความคิดว่าจะเช่นกัน แต่อยากให้ทุกคนคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มาก ๆ เพราะท่านได้ตั้งตารอความสำเร็จของลูกอยู่เสมอ หากเกิดความท้อแท้ขอให้คิดถึงท่านทั้งสองจะทำให้เราเกิดพลังที่จะตั้งใจเรียนเพราะท่านรอความสำเร็จของเราอยู่ ในวัยช่วงนี้ที่จะตอบแทนได้ก็คือความภูมิใจที่คุณพ่อคุณแม่เห็นความสำเร็จของลูก

สิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำก็คือ อยากให้ข่าวรามคำแหงทุกคนคิดเสมอว่ามหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านของพวกเราทุกคน เราต้องภูมิใจในสถาบัน ต้องรักบ้านของเรา และช่วยกันดูแลรักษาในทุก ๆ ด้าน ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนด้วยและขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในปัจจุบันมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

มหาบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 4

(อ่านต่อหน้า 2)

ในฐานะที่เป็นลูกพ่อขุนฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปริญญาแล้วถึงความประทับใจที่มีต่อ ม.ร.ว.ท. ในส่วนของนักศึกษาที่มีความรักความผูกพันกัน แม้จะไม่รู้จักกันตอนเรียน พอเจอกันและทราบว่าเป็นเด็กรามฯก็รักกันช่วยเหลือกัน ในส่วนของอาจารย์ก็มีคุณภาพและให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาโท นักศึกษาเข้าพบและขอคำปรึกษาได้ตลอด สะดวกกว่าที่อื่น

สิ่งที่ฝากถึงนักศึกษารุ่นน้องก็คืออย่าคิดว่าตัวเองต่ำต้อยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่ขอให้น้อง ๆ ภูมิใจในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและความเป็นลูกพ่อขุนฯ เพราะความรู้สึกสามารถของเราสู้เขาได้ ไม่ด้อยกว่าใครเลย ปัจจุบันในวงการต่าง ๆ บัณฑิตรามฯ ก็ไปสร้างชื่อเสียงไว้มาก อัยการ ผู้พิพากษา เคียวนักกีฬารามฯ แขนงต่าง ๆ ไม่เรียงเกียบบัณฑิตรามฯ แม้แต่เพื่อนร่วมงานที่จบจากที่อื่นก็ยอมรับว่าความรู้เราไม่ด้อยกว่าเขา จึงขอให้น้อง ๆ ภูมิใจในความเป็นรามฯ และตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีความรู้และจบออกไปทำงานอย่างมีความสามารถ

นอกจากงานประจำที่สำนักงานอัยการสูงสุด ปริญญา ยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาและนิคศาสตร์และประชาชนทั่วไป อาทิ 'ย่อหลักกฎหมายลักษณะมรดก' 'ย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความแพ่ง ล้มละลาย' 'ความผิดอาญาในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งปริญญา กล่าวอย่างภูมิใจว่า มีสถาบันต่าง ๆ นำหนังสือเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่ง

ก่อนจบการสนทนา ปริญญา กล่าวถึงความสำเร็จในวันนี้ว่า 'ดีใจครับที่เรียนจบแล้ว และได้ความรู้ตามที่ตั้งใจมาเรียน อนาคตผมก็จะรับราชการต่อไป และจะทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความรู้ความสามารถที่รับเรียนมาจากรามฯ'



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณาธิการ รศ.สิทธิพันธ์ ทูตธน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ รศ.เอกสิทธิ์ เศรษฐกิจวิเศษ
นางทิพย์ อนนกุล
นางสีนา ลิมอริชชา
กองบรรณาธิการ อภิชาติ กุศลทอง วนิดา หาญณรงค์ วิทชา ธนาฤกษ์มงคล
เฉลิมพล ธานีอ้อม มีนา เอือนทอง สุชี คัมภีร์พร ออมพงษ์ รณภูมิ
ศุภสิทธิ์ บุณศรีโรจน์ ลัดดาวรรณ มณีนพ วัฒนา อติโชค

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
รองประธานและบรรณาธิการ
รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
กรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.สุวัจน์ สุวรรณประชา ศส.วาทศิลป์ ภูษิตพันธ์ รศ.สุกัญญา คັນชนวัฒน์
รศ.เอกสิทธิ์ เศรษฐกิจวิเศษ ศส.สถิตมาศ บุญเสมอ ศส.เสาวภาภรณ์ วรฉัตรกฤ
ศส.มานิตศรี เศษวรรณา อ.ปราโมทย์ รอดจรัส อ.รังษิณีภา ชามะณี
น.ส.อุทพร รุจิพันธ์ น.ส.นงนุช พิทยารุณ นางสุวรรณา อธิกรักษ์ นางจิรวรรณ แซ่หลีหลาย
นางวิภาดา เศษวรรณา น.ส.ก้อง อุบลวิภา นายอนันต์ แซ่จรัส นายสมพงษ์ ศรีอังกู
นายชิตสิทธิ์ สานี นางทิพย์ อนนกุล นางสาววรา ชิงสุวรรณ์ นางวันดี ไครพรหม

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180900, 3192646 หรือ 3180867-85 ต่อ 164, 165
ตีพิมพ์ประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ด.ล.) ชั้น 2
อัคราสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ สมาชิกรับตัวตนเองที่มหาวิทยาลัย
ปีละ 70 บาท สมาชิกทางไปรษณีย์ปีละ 150 บาท ส่งถึงทางไปรษณีย์เท่านั้น
ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ ก.ท. 10240 ส่งจ่าย ไปรษณีย์
ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 3180923

ลำดับการรับพระราชทานปริญญา ของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2538 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 15 ราย นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดลำดับการรับพระราชทานปริญญาของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

วันที่ 2 มกราคม 2538

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| เช้า | 1. นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| | 2. แมชชีคุนหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
| | 3. คุณหญิงซัดเจน ภัทราคม | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
| บ่าย | 1. พระราชสุทธินิพนธ์มงคล ฐิตธมฺโม | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| | 2. นายทรงชัย รัตนสุบรรณ | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) |
| | 3. นางปวีณา หงสกุล | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) |
| | 4. นายอนุถล ประจวบเหมาะ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |

วันที่ 3 มกราคม 2538

- | | | |
|------|----------------------|---|
| บ่าย | พล.ต.ต.เสรี เตมียเวส | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
|------|----------------------|---|

วันที่ 4 มกราคม 2538

- | | | |
|------|--------------------------------|---|
| เช้า | 1. ศาสตราจารย์ ดร.วาริ นาสกุล | นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |
| | 2. พล.ต.อ.สนั่น ตูจินดา | นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |
| | 3. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ | นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |
| บ่าย | 1. นายพิชิต นูรพวงค์ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร |
| | 2. คุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |

วันที่ 5 มกราคม 2538

- | | | |
|------|-----------------------------|--|
| บ่าย | นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการขนส่ง |
|------|-----------------------------|--|

วันที่ 6 มกราคม 2538

- | | | |
|------|---------------------|---|
| บ่าย | นายธรรมบุญ หวังหลี่ | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป |
|------|---------------------|---|

เป็นบัณฑิตแล้วอยากใกล้ชิดมหาวิทยาลัย ตัดสินใจเป็นสมาชิก น.ส.พ. ข่าวรามคำแหง

ขอเชิญบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 20 สมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง เพื่อรับรู้กิจการของมหาวิทยาลัยในทุกสัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ โดยส่งชานาณัติจำนวน 150 บาทส่งจ่าย ปท.รามคำแหง ในนาม 'มหาวิทยาลัยรามคำแหง' และทำหน้าที่ของจดหมายว่า 'ผู้จัดการข่าวรามคำแหง' งานประชาสัมพันธ์ ดึกหอประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 พร้อมทั้งเขียนที่อยู่จริงในปัจจุบัน และรหัสประจำตัวในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา ลงบนกระดาษแข็งขนาด 6x9 เซนติเมตร เพื่อเข้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง เก็บไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนสมาชิกต่อไป

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

- ชำระเงินที่สาขาวิทยาลัย
- ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ ดึก เอ.ลี. ๑ ชั้น ๒
- อัตราค่าสมาชิก รับด้วยตนเองที่ ม.ร. ปีละ ๑๐ บาท
รับทางไปรษณีย์ปีละ ๑๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑)
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑ 10240
โทร. 3180900

บัณฑิตเกบโทรทัศนังงานพิธี แก่บัณฑิต

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. จัดทำเทปโทรทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตแต่ละราย จึงขอเชิญบัณฑิตหรือญาติของบัณฑิตติดต่อสั่งจองเทปโทรทัศน์ดังกล่าวได้ที่เดินที่ประชาสัมพันธ์ ช่างอาคารใหม่ สวนอัมพร ในช่วงวันที่ 2-6 มกราคม 2538 หรือติดต่อที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารผาเมือง ชั้น 4 หรือติดต่อทางไปรษณีย์ ส่งชานาณัติจำนวน 390 บาท (รวมค่าส่ง) ส่งจ่าย ปท. รามคำแหง ในนามเลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 3180889, 3191843

รายชื่อกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 20

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. นายปรัชญา ฐิตัททะวงษ์ ประธาน | 8. น.ส.ศรีสิน ธงवास |
| 2. นายวุฒิรัฐ ฐาปกรณ์ แก้วเจือง รองประธาน | 9. นายพิษณุ พิมพ์ครุ |
| 3. น.ส.เนติญา คงทอง รองประธาน | 10. นายทศพร เชื้อวงศ์ |
| 4. น.ส.รัชชวรรณ บุตรศรี | 11. น.ส.อารีย์ รัตนมาลากร |
| 5. น.ส.วันดี ภูริวิภาค | 12. น.ส.วาสนา รัสสร |
| 6. น.ส.ผกาพรรณ อาปตาคม | 13. นายวินทร์ บุญทิพย์ |
| 7. นายวิรัชศักดิ์ สุนทรจามร | 14. น.ส.มนสิวิ นาคฉาย |

สารอธิการบดี (ต่อจากหน้า 1)

ขอแสดงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการปรับระบบภูมิทัศน์ ในการพัฒนาและปรับระบบมหาวิทยาลัยในทุกทางทุกด้าน การรื้อซ่อมและสร้างให้ใหม่ได้เป็นสิ่งซึ่งทำให้นักศึกษาเห็นได้ชัดว่า มหาวิทยาลัยเป็นห่วงเป็นใยและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ จึงมีกลุ่มต่าง ๆ ขอให้มหาวิทยาลัยซ่อมแซมให้ หรือสร้างให้ใหม่ ซึ่งต่อไปนี้มหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาที่สร้างซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือซ่อมที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการให้ นั้นจะไม่อีกต่อไป

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดระบบการจราจรภายในและระบบการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการ ทางด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างได้ก็ด้วยความร่วมมือจากลูกศิษย์ จากครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ในโอกาสต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม เช่น วันสถาปนามหาวิทยาลัย หรืองานพิธีต่าง ๆ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมและให้การสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียง

ผมไม่มีความสุขใดที่จะมากไปกว่าการได้รับความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเรา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องรุ่งโรจน์และผมเชื่อว่าเจ้าพนักงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ให้ความคิดเห็น ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ได้เป็นแรงกายแรงใจร่วมริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งบัณฑิตกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังพร้อมไปด้วยภูมิปัญญา พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะดำเนินการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ อย่างเต็มที่

ผมตั้งมั่นที่จะมุ่งรับใช้มหาวิทยาลัยร่วมกับทุกท่านอย่างไม่มีที่ถอย

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2538 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ท่านนับถือ โดยเฉพาะเรามีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามีจริงและสัมผัสได้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีพลังกายพลังใจ มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจที่จะรับใช้สังคมโดยส่วนรวมโดยสุจริต และขอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน

ด้วยความรักและผูกพัน

วิฑิตน์ แสงสุร

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝาก
เป็นรายเดือน
โดยบัญชีที่ 10/2537
ปท. รามคำแหง

(นายชัชวาลย์ ธานี)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน